

ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๗.๕/ว ๓๒๕๔



ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การทบทวนปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต	จำนวน ๑ ชุด
	๔. แบบฟอร์มคำแนะนำสำหรับการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๘/ว๓๓๒๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. ประสานกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถรองรับกรณีการเกิดโรคระบาดต่อเนื่องได้ โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดส่งแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตมาเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ และจัดส่งแผนฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

จังหวัดระยอง จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กรณีแผนฯ ของหน่วยงานมีความเป็นปัจจุบันสามารถรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว รวมทั้งได้ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันแล้วอย่างเต็มรูปแบบให้หน่วยงานจัดส่งแผนฯ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และจังหวัดระยองทราบ

๒. กรณีแผนของหน่วยงานยังไม่สามารถรองรับสถานการณ์ดังกล่าว หรือรองรับได้บางส่วน หรือยังไม่เป็นปัจจุบัน ให้หน่วยงานปรับปรุงแผนฯ ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ โดยนำมาตราการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นี้ มาผนวกไว้ในแผนฯ ได้

/๓. กรณีหน่วยงาน...

๓. กรณีหน่วยงานยังไม่มีแผนฯ ดังกล่าว ให้จัดทำแผนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งหน่วยงานสามารถใช้แบบฟอร์มแนะนำสำหรับการจัดทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) เพื่อจัดทำแผนฯ ดังกล่าวได้ และขอให้ดำเนินการตามคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

โดยให้หน่วยงานจัดส่งแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ไปยัง (๑)ส่วนราชการต้นสังกัด (๒)สำนักงาน ก.พ.ร. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ opdcbcm@opdc.go.th และ(๓)สำนักงานจังหวัดระยองทราบในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการภาพรวมในพื้นที่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ personnel.rayong1@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์เอกสาร (Microsoft WORD) ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์จังหวัดระยอง www.rayong.go.th หัวข้อ “ดาวน์โหลดเอกสาร/กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๙ ๔๐๐๐ ต่อ ๓๔๑๔๙, ๓๔๒๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ personnel.rayong1@gmail.com